
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

วันที ่ ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
--------------------------------------------- 

 

ล าดับที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายยรรยง  แก้วไชย ประธานสภา อบต. ยรรยง  แก้วไชย ส.อบต. หมู่ที่  ๙ 
๒. นายสมปอง  ภูมิบูรณ์ รองประธานสภา อบต. สมปอง  ภูมิบูรณ์ ส.อบต. หมู่ที่  ๖ 
 นายอนุสรณ์  ดวงศรี เลขานุการสภา อบต. อนุสรณ์  ดวงศรี ปลัด  อบต. 

๓. นายสีโห  หมื่นสา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑ สีโห  หมื่นสา  
๔. นายวิรัช  วัฒย ุ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๒ วิรัช  วัฒย ุ  
๕. นายสายฟ้าแล๊บ  เพ็งราช สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๓ สายฟ้าแล๊บ  เพ็งราช  
๖. นางทองทิพย์  โพชารี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๔ ทองทิพย์  โพชารี  
๗. นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๕ นิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ  
๘. นายสงกา  แทนหาร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๗ สงกา  แทนหาร  
๙. นายเดชา  ทุงจันทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๘ เดชา  ทุงจันทร์  

๑๐. นายสราวุฒิ  จันเทา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๐ สราวุฒิ  จันเทา  
๑๑. นายไพจิต  แทนดวง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๑ ไพจิต  แทนดวง  
๑๒. นายธนากร  ศรีน้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๒ ธนากร  ศรีน้อย  
๑๓. นายบัวพันธ์  ปัตเป สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๓ บัวพันธ์  ปัตเป  
๑๔. นายเดชา  บุตโลบล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๔ เดชา  บุตโลบล  
๑๕ นายดาวเรือง  หนูนี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๕ ดาวเรือง  หนูนี  

ผู้มาประชุม ๑๕   คน ผู้ไม่มาประชุม  -ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายโชคชัย  แก้วไชย นายก อบต. เลิงแฝก โชคชัย  แก้วไชย  
๒. นายบุญคง  สิมารักษ์ รองนายก อบต. เลิงแฝก บุญคง  สิมารักษ์  
๓. นายวิรัช  ภูจ าปา รองนายก อบต. เลิงแฝก วิรัช  ภูจ าปา  
๔. นายวีระยุทธ  แก้วพิทูลย์ เลขานุการนายก อบต. เลิงแฝก วีระยุทธ  แก้วพิทูลย์  
๕ นายอนุสรณ์  ดวงศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อนุสรณ์  ดวงศรี  
๖ นางจิตรอารีย์  บุหรัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จิตรอารีย์  บุหรัน  
๗ นายศราวุฒิ  แก้วมณีจันทร์ ผู้อ านวยกองช่าง ศราวุฒิ  แก้วมณีจันทร ์  
๘ นายสมัย  สีหวัง นักจัดการงานทั่วไป สมัย  สีหวัง  
๙ นายยุทธพงษ์  วรพล นักวิชาการเกษตร ยุทธพงษ์  วรพล  

๑๐ นางสาวกัญญารัตน์  สิงห์กิ้ง นักวิชาการสาธารณสุข กัญญารัตน์  สิงห์กิ้ง  
ผู้เข้าร่วมประชุม  ๑๐ คน 
 
 

         (นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  



หน้าที่  ๒  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 
       ผู้มาประชุม               จ านวน  ๑๕  คน 
       ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน   -    คน  
       ผู้ขาดประชุม  จ านวน    -   คน 
       ผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน    ๑๐  คน 
        

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
เลขานุการสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ 
(นายอนุสรณ์  ดวงศรี) เรียนท่าน ประธานสภา อบต .เลิงแฝก บัดนี้ สมาชิกสภาฯ ได้มาครบองค์ประชุมและถึง

ก าหนดนัดประชุมสภาฯ ขอเชิญท่านจุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัยและท าหน้าที่ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ (ด าเนินการจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยแล้วกลับมา ณ ที่นั่ง) เชิญทุกท่านนั่งครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานฯแจ้งต่อที่ประชุม   
ประธานสภาฯ       แจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรม         
(นายยรรยง  แก้วไชย) ชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ     

5 ธันวาคม 2565 ในวันจันทร์ที ่5 ธันวาคม 2565 ณ วัดบ้านโสกคลอง ต าบลเลิงแฝก  
 และจัดกิจกรรมวันดินโลก  ปี 2565 ในวันจันทร์ที ่5 ธันวาคม 2565  

(กิจกรรมต่อเนื่องจากพิธีท าบุญตักบาตร) 
ประธานสภาฯ       ๑.๑  เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๓) 
(นายยรรยง  แก้วไชย) พ.ศ.๒๕๖๕    ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
 กระผมจะให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุม  
นายอนุสรณ์  ดวงศรี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ตามที่ท่านประธานสภาฯ  
(เลขานุการสภาฯ) ได้อนุญาตให้แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น  

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕  กระผมขอสรุปสาระส าคัญ  ที่ได้แก้ไชเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
๑.ก าหนดวิธีการคัดเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้ชัดเจน  (ข้อ ๓) เลือกโดยวิธีการ

เขียนหมายเลขประจ าตัว 
๒.ก าหนดการพ้นจากต าแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่น (ข้อ ๔) ๑.ตาย  ๒.ลาออก

โดยยื่นหนังสือต่อประธานสภาฯ  ๓.ครบอายุสภา ๔ ยุบสภา ๕.สภามีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
๓.ก าหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ ๗) ประธานสภาท้องถิ่นอาจจัดให้

มีการประชุมตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๔.ก าหนดกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น (ข้อ ๙) ๑.จ านวนตาม

กฎหมายเข้าชื่อ ๒.ก าหนดระยะเวลาพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่รับร่าง 
๕.ก าหนดให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่น (ข้อ ๑๒) ประธานสภา

ท้องถิ่นจัดให้ประชาชนที่ประสงค์เข้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่สภาท้องถิ่น
ก าหนด 

๖.ก าหนดการถ่ายทอดการประชุมสภาท้องถิ่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ ๑๓) 
   ถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอ่ืน  เมื่อประธานสาท้องถิ่นอนุญาต  
ที่ประชุม  รับทราบ  
 

 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๓  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒  เรื่องแนะน าตัวพนักงานส่วนต าบล ที่รับโอน  บรรจุใหม่  จ านวน  ๒  ราย 
   ๑.๒.๑ นาวสาวกัญญารัตน์  สิงห์กิ้ง  นักวิชาการสาธารณสุข  
   ๑.๒.๒ นายยุทธพงษ์  วรพล    นักวิชาการเกษตร  
ที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ๒.๑ พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  ๓  ครั้งที่  ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕  

       (เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕) 
ประธานสภาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสมัยสามัญ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ หรือไม ่
ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ- 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๓ ครั้งที่  ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕  

       (เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕) 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
 ๓.๑ กระทู้ถาม  เรื่อง  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  

งบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๕  (นายดาวเรือง  หนูนี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๕) 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  ในการถามกระทู้และตอบกระทู้  ก าหนดไว้ในหมวด  ๗  แห่งระเบียบ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ 

๒๕๖๕ 
ข้อ ๕๗  กระทู้ถาม  คือ  ค าถามซึ่งสมาชิกท้องถิ่นตั้งข้ึนเพื่อสอบถามผู้บริหาร

ท้องถิ่นเก่ียวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเก่ียวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหาร 
  ข้อ ๙๕ กระทู้ทั่วไปให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหารเพื่อ

เตรียมตอบและให้บรรจุเข้าระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ส่งกระทู้ถามไปยัง
ผู้บริหารท้องถิ่น 

  ข้อ  ๙๘ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทู้ถามแล้ว  ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้
อีกสามครั้ง  เว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะค าตอบยังไม่หมดประเด็นที่ซักถามและ
ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 

  การซักถามนั้น  ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าที่จ าเป็น
แต่ต้องไม่เป็นการอภิปราย 

  ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเม่ือเห็นว่าเรื่องนั้นๆ ยังไม่ควรเปิดเผย
เพราะเก่ียวกับประโยชน์ส าคัญของทางราชการ  ในกรณีที่ไม่ตอบกระทู้ถาม  ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแจ้งให้สภาทราบภายในก าหนดเวลาตามข้อ  ๙๕ 

  ข้อ ๙๙ ผู้บริหารท้องถิ่นจะขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้  
แต่ต้องชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมสภาท้องถิ่นและให้แจ้งด้วยว่าจะตอบเมื่อใด 

ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้นายดาวเรือง  หนูนี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๕  ได้ถามกระทู้เรื่องการจ่าย  
(นายยรรยง  แก้วไชย) งบประมาณค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  งบประมาณ

ประจ าปี  ๒๕๖๕   
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๔  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 
นายดาวเรือง  หนูนี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  กระผมได้ยื่นถามกระทู้ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕) ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เรื่องค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๓๐  คน  ในปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ ตามข้อบัญญัติ  ตั้งไว้  ๒,๕๙๒,๐๐๐  บาท  ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกสภาฯเพียง     
๑๕  คน หมู่บ้านละ ๑ คน  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯที่จ่ายประมาณ  ๑,๒๙๖,๐๐๐ บาท
และค่าตอบแทนที่เหลืออยู่ ๑,๒๙๖,๐๐๐ บาท  น าไปใช้จ่ายอะไรบ้าง 

ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้นายโชคชัย  แก้วชัย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ตอบกระทู้ถาม
ตามท่ีสมาชิกสภาฯ  ได้ยื่นกระทู้ถาม 

นายโชคชัย  แก้วชัย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ได้ถามกระทู้เก่ียวกับค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ ในงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๕  นั้น  

กระผมขอตอบกระทู้ท่านสมาชิกสภาฯ  ดังนี้ 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป     
งบรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายการเฝือง)  
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   งบประมาณ ตั้งไว้  2,525,400.00 บาท 
    เบิกจ่าย  1,207,896.77 บาท 
    โอนลด  1,024,987.00 บาท** 
    คงเหลือ  292,516.23 บาท  (ตกเป็นเงินสะสม) 

**รายละเอียดการโอนลดงบประมาณ  จ านวน 1,024,987.00 บาท 
 

ครั้ง
ที ่

รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 -อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

5,000.00  

 -โครงการจัดการเลือกตั้ง 250,000.00  
4 -โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์กู้ชีพ -กู้ภัย 1669) 60,700.00  
6 -จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ีห้องประชุมสภาฯ 49,900.00  
 -จัดซื้อชุดมัลติมิเดียพร้อมติดตั้ง 46,515.00  
 -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมค่าติดตั้ง 19,800.00 ไม่ได้จัดซื้อ 
 -จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 2 เครื่อง  (ส านักปลัด) 5,200.00  
 -จัดซื้อโทรศัพท์ส านักงาน (กองคลัง) 6,702.00 ไม่ได้จัดซื้อ 

8 -โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ (solar cell) 197,500.00  
9 -ค่าเดินทางไปราชการ (งานบริหารทั่วไป) 50,000.00  
 -ค่าเดินทางไปราชการ (งานสถิติและวิชาการ) 10,000.00  

11 -อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  3 เฟส และไฟฟ้าแรงต่ า 3 เฟส  297,200.00  
12 -อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  3 เฟส และไฟฟ้าแรงต่ า 3 เฟส เพิ่มเติม) 26,470.00  

รวมทั้งสิ้น 1,024,987.00 บาท 
 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๕  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 

ประธานสภาฯ ได้ถามนายดาวเรือง  หนูนี  เจ้าของกระทู้  ว่าจะถามกระทู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบริหาร  
(นายยรรยง  แก้วไชย) งบประมาณรายการค่าตอบแทนอีกหรือไม่   
 -ปรากฏว่า  นายดาวเรือง  หนูนี  ไม่ประสงค์จะถามกระทู้อีก  
ที่ประชุม - รับทราบ-  
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
 -ไมมี-  
ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องญัตติที่เสนอใหม่เพ่ือพิจารณา 
  ๕.๑  เรื่องรับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
ประธานสภาฯ  ส าหรับระเบียบการที่ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ตามนโยบาย  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๗  พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา  ๕๘/๕  วรรค  ห้า  ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้นายโชคชัย  แก้วไชย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก   ได้รายงานผล
การปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย  ต่อที่ประชุมสภาฯ 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมได้รับเลือก 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  และ

ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งนี้  เมื่อวันที่  ๗  มกราคม ๒๕๖๕  
และบทบัญญัติ มาตรา  ๕๘/๕  วรรค  ห้า  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นประจ าทุกปี กระผมขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาฯ   

 นโยบายการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก   สรุป  ดังนี้ 
  ๑.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  
  จ านวน  ๔๒  โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๙,๓๑๒,๘๗๕.๓๘  บาท  
  ๒. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  จ านวน  ๗  โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๒๕,๓๔๐  บาท  
  ๓.ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  จ านวน  ๖  โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๘๐๑,๓๑๓  บาท  
  ๔.ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  จ านวน  ๔  โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘๓๕,๖๙๕  บาท  
  ๕.ด้านการพัฒนาเสริมสร้างรายได้และส่งเสริมการเกษตร 
  จ านวน  ๒  โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๔๓,๕๑๐  บาท  
  ๖.ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  จ านวน  ๔  โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๖,๙๐๐  บาท  
  ๗.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  จ านวน  ๕  โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๑๒,๖๙๙.๙๗  บาท  
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๖  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 
ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ตลอดระยะเวลาปีงบประมาณ   

๒๕๖๕  ที่ผ่านมาการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของกระผม พร้อมคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง   
ได้ด าเนินการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนละตอบสนองความต้องการของประชาชน  
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ  ประชาชน  ที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกของพวกเรา 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย  การรายงานผล รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตาม 
(นายยรรยง  แก้วไชย) นโยบาย  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  ส าหรับระเบียบการให้นายกองค์การบริหารส่วน 

ต าบลต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย  หรือไม่ 
ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย-  
ที่ประชุม  -รับทราบ-  
 
  ๕.๒   เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบขอใช้พื้นที่ป่าไม้ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังลม (กังหันลม)  

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  (หมู่ที่  ๑  ,  ๒  ,   ๖ ,  ๑๑  ,  ๑๓)  
ประธานสภาฯ  ได้ให้นายโชคชัย  แก้วไชย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ   
(นายยรรยง  แก้วไชย) ขอความเห็นชอบขอใช้พื้นที่ป่าไม้ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังลม (กังหันลม) ในเขตองค์การ 

บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก   
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  ส าหรับการขอใช้
(นายก อบต.เลิงแฝก) พ้ืนที่เป็นไป  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่องการขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้า  

ท าประโยชน์ในเขตป่าไม้  ตามมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.  ๒๔๘๔  และ
บริษัท  วินด์  มหาสารคาม  ๒  จ ากัด  ได้ท าหนังสือเพ่ือขอมติที่ประชุมสภาฯ  จึงได้ยื่น
ญัตติเพ่ือให้สภาฯแห่งนี้  ได้พิจารณา  ส าหรับเอกสารเบื้องต้น  ได้ตรวจสอบแล้วว่าบริษัทฯ
ได้ด าเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว  จ านวน  ๕  หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑  หมู่ที่  ๒    
หมู่ที่  ๖  หมู่ที่  ๑๑ และหมู่ท่ี  ๑๓  กระผมเห็นว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับพ่ีน้อง
ประชาชนในต าบลเลิงแฝก  สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนและสร้างเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในต าบลได้จึงได้ได้ยื่นญัตติให้ท่านสมาชิกสภาฯได้พิจารณา  และในวันนี้เจ้าหน้าที่
โครงการได้ขอเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นและชี้แจงโครงการต่อท่ีประชุมสภาฯ โดยได้
ยื่นหนังสือขออนุญาตท่านประธานสภาฯให้บุคคลภายนอกมาแถลงข้อคิดเห็นหรือ
รายละเอียดต่อท่ีประชุม  ดังนี้ 
๑.นางสาวศิรินันท์  ผลัดศรี  ๒.นางสาวนฤทัย  โสตถิชัย  ๓.นางกรปภา  สังวิเศษ 

ประธานสภาฯ  กระผมจะอนุญาตให้ นางสาวศิรินันท์  ผลัดศรี  เจ้าหน้าโครงการ บริษัท  วินด์   
(นายยรรยง  แก้วไชย) มหาสารคาม  ๒  จ ากัด  ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดเพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯประกอบข้อมูล 

ในการอภิปรายให้ความเห็น  ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  ๒๔๘๔ 
นางสาวศิรินันท์  ผลัดศรี  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
(เจ้าหน้าที่โครงการฯ) เลิงแฝก  ก่อนอื่นดิฉันขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ  เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติกับทาง  

บริษัท  วินด์  มหาสารคาม  ๒  จ ากัด  ได้ร่วมประชุมชี้แจงและให้ข้อมูลต่อท่ีประชุมสภาฯ  
 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๗  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 
  โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม  เป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐโดยให้

ภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากการหมุนเวียน  อันได้แก่  พลังงาน
แสงอาทิตย์  พลังงานลม และพลังงานอื่นๆ  โดยกระทรวงพลังงานได้ก าหนดแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐  เพ่ือความมั่นคงด้านพลังงาน
ของประเทศ    

  ในการด าเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม  จ าเป็นต้องพิจารณาหาพื้นที่ตั้ง
โครงการที่มีความเหมาะสมในเชิงวิศวกรรม  และมีศักยภาพของลมที่ดี  ถือเป็นหนึ่งในพ้ืนที่
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการและเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

  เมื่อเกิดโครงการแล้ว  ประชาชน  ชุมชน ในบริเวณโครงการ  จะได้ประโยชน์  
จากการจ้างงานในชุมชนเพ่ือกระจายสู่ท้องถิ่น  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการและการ
คมนาคมท่ีได้รับการพัฒนาในบริเวณรอบๆโครงการ  สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้  และ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ส าหรับคนในท้องถิ่น  ซึ่งจะท าให้เศรษฐกิจในชุมชนเจริญเติมโต 
การส่งเสริมระบบไฟฟ้าในท้องถิ่นมีความมั่นคง  สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต  โครงการสามารถพัฒนาและอยู่ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี  เนื่องจาก
กระบวนการผลิตไฟฟ้าไม่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศ  เสียง  และน้ าเสียสู่ชุมชน 

  ส าหรับประเทศ จะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่  เพ่ือลดการพึ่งพิงจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานปิโตรเลี่ยม  อันเป็น
สาเหตุส าคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ลดการปลดปล่อยมลพิษ  ส่งเสริม
นโยบายของภาครัฐในการให้ความร่วมมือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   ระยะเวลา
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมใช้เวลาสั้นกว่าโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ จึงสามารถช่วยรองรับ
การเพ่ิมข้ึนของความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต 

  ลักษณะการด าเนินโครงการ   การผลิตไฟฟ้าจากลมนั้น  เกิดจากการน าลมที่เป็น
เชื้อเพลิงจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่มีต้นทุน  โดยอาศัยเครื่องจักรกลที่ส าคัญ 
คือกังหันลม  ในการเปลี่ยนพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมก่อนน าไปใช้ผลิต
กระแสไฟฟ้าผ่านเครื่องก าเนิดไฟฟ้าในตัวกังหันลมแต่ละต้น  ซึ่งกระบวนการผลิตไฟฟ้าจาก
ลมจะไม่ปล่อยของเสีย ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม  ออกแบบทางวิศวกรรมที่ก าหนดที่ตั้งเสา
กังหันลมให้อยู่ในระยะที่เหมาะสม  ค านึงถึงความปลอดภัยของชุมชนรอบ  จึงมีระยะห่าง
จากชุมชน  ที่อยู่อาศัย  เป็นไปตามหลักสากลและประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน  เรื่องก าหนดระยะท่ีตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม  และขนาดก าลังการ
ผลิตติดตั้งส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม 

  การติดตั้งเสากังหันลมความสูง  ๑๔๐ – ๑๖๐  เมตร  จ านวน  ๒๔  ต้น  ใช้พ้ืนที่
ก่อสร้างเสากังหันลมเนื้อที่ประมาณ  ๔  ไร่ ต่อต้น  รัศมีใบพัด  ๘๐  เมตร  รวมพ้ืนที่ระยะ
เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด  ๑๖๐  เมตร  ครอบคลุมพ้ืนที่  ประมาณ  ๑๒.๕๗ ไร่ ต่อต้น 

  การติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย  จ านวน  ๑  สถานี  เนื้อที่  ๔  ไร่  
  ก่อสร้างถนนและปักเสาพาดสายไฟฟ้าตามแนวถนน  เชื่อมระหว่างสถานีไฟฟ้า

ย่อยกับต้นกังหันลม  มีความกว้าง  ๑๒  เมตร 
  ระยะเวลาด าเนินการ  ประมาณ  ๒๕-๓๐  ปี  
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๘  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 
 พ้ืนที่ตั้งโครงการครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณ  บ้านเลิงแฝก  หมู่ที่  ๑  บ้านปอแดง หมู่ที่  ๒ 
 บ้านโสกกาว  หมู่ที่  ๖  บ้านดาวเรือง  หมู่ที่  ๑๑ และบ้านเลิงแฝก หมู่ที่  ๑๓  
ประธานสภาฯ มีท่านใดหรือสมาชิกสภาฯท่านใด  จะสอบถามในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) กังหันพลังลม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  ๒๔๘๔  จากเจ้าหน้าที่โครงการ  บริษัท  วินด์  

มหาสารคาม  ๒  จ ากัด  กระผมจะให้อภิปรายสอบถามและจะให้เจ้าหน้าที่โครงการได้ตอบ
ทีเดียว ครับ 

นายบุญคง  สิมารักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมอยาก 
(รอง นายก อบต.) สอบถามเกี่ยวกับการก าหนดพื้นที่ของจุดตั้งกังหันลม  ว่าพิจารณาอย่างไร  เพราะว่าบ้าน

ของกระผมก็อยากติดตั้ง  ในช่วงฤดูท่ีมีลมมาผ่านบริเวณทุ่งนาของกระผมลมจะแรงมาก
ถึงกับต้นไม้หักเป็นประจ าทุกปี  

นายบัวพันธ์  ปัตเป เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับพื้นที่ใน 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓) หมู่ที่  ๑๓  ของกระผม  ไม่น่าจะเป็นพื้นที่ป่าไม้  ตาม พรบ.ป่าไม้ ๒๔๘๔  เพราะโดยมาก

จะเป็นโฉนดหมดแล้วครับ 
นายวิรัช  วัฒยุ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมขอตั้ง 
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๒) ข้อสังเกต ส าหรับโครงการก่อสร้างกังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟ้า  เคยร่วมไปดูงานที่จังหวัดชัยภูมิ  

หากจะไม่ขอเข้าร่วมโครงการจะได้หรือไม่  กรณีที่เจ้าของที่ไม่เซ็นยินยอมโครงการจะ
ด าเนินการได้หรือไม่  หากโครงการดีจริงท าไมต้องจ่ายค่าด าเนินการ  เมื่อสิ้นโครงการ การ
รื้อถอนสิ่งก่อสร้างเป็นหน้าที่ของใคร ถ้าประชาชนคงไม่สามารถด าเนินการรื้อถอนเองได้
และการซื้อขายที่ดินบริเวณในพื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการ  ในการซื้อขายที่ดินเหตุใดจึงซื้อขาย
ยาก  เดิมเคยตกลงกันว่าจะซื้อขายที่ดินไร่ละ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  แต่เมื่อมีโครงการนี้แล้วผู้ที่
จะซื้อเขาไม่ยอมที่จะซื้อ ถามว่าเพราะเหตุใด 

นายสราวุฒิ  จันเทา เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมขอ 
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๐) สอบถามรายละเอียดโครงการ  ดังนี้  ๑.การด าเนินการในเขตพ้ืนที่ต าบลเลิงแฝก ทั้งหมด  
 กี่ต้น  ๒.พ้ืนที่ตั้งโครงการท าสัญญากี่ปี  ๓.หากเกิดภัยพิบัติจะมีผลกระทบกับเสากังหันลม

หรือไม่   
ประธานสภาฯ ได้สอบถามเพ่ิมเติม  กรณีขยายถนน โครงการมีการชดเชยอย่างไร  และอนุญาตให้  

นางสาวศิรินันท์  ผลัดศรี  เจ้าหน้าที่โครงการตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯต่อไป 
นางสาวศิรินันท์  ผลัดศรี  - กรณีการวัดแรงลม  โครงการจะปูพรม  วัดแรงลมทั้ง  ๒๔  จุด  ในระดับความสูง   
(เจ้าหน้าที่โครงการ) ๘๐ –๑๖๐  เมตร  ด้วยเครื่องวัดมาตรฐานจากเยอรมันทุกเดือนเพื่อให้แรงลมสามารถผลิต

ไฟฟ้าได้อย่างเสถียร 
-กรณีพ้ืนที่จะเป็นพ้ืนที่ป่าไม้หรือไม่นั้น  ทางบริษัทด าเนินการตามระเบียบของการขอใช้
พ้ืนที่ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  ๒๔๘๔ 
-หากจะไม่เข้าร่วมโครงการ  โครงการจะด าเนินการได้หรือไม่นั้น  โครงการจะไม่สามารถ
บังคับให้ประชาชนเข้าร่วมแต่จะสร้างความเข้าใจเพ่ือให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด  และ
หากพ้ืนที่ข้างเคียงไม่เซนยินยอมเข้าร่วมโครงการจะไม่ได้รับเงินชดเชยตามสิทธิที่พึงได้ 
ส่วนการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเมื่อสิ้นโครงการแล้วเป็นหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้รื้อถอนเอง 
ส่วนว่าเหตุใดเมื่อมีโครงการแล้วจึงไม่สามารถขายที่ได้นั้น  ก็ต้องไปถามผู้ที่จะซื้อเองว่า
เพราะเหตุใด 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๙  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 
 -การด าเนินการโครงการผลิตไฟฟ้ากังหันลม ในพ้ืนที่ต าบลเลิงแฝก มีทั้งหมด จ านวน ๙ จุด 
 สัญญาเช่าระหว่าง  ๒๕-๓๐  ปี  ต่อใบอนุญาต  พ้ืนที่ตามแนวเสาไฟฟ้าทุกจุด หากเกิดภัย

พิบัติกับเสากังหันลมผลิตไฟฟ้าโครงการจะรับผิดชอบ  ส าหรับตัวเสากังหัน  จะมีการ
ตรวจสอบอยู่ทุกระยะเป็นไปตามมาตรฐาน  และยังมีงบประมาณตาม พรบ. นโยบาย
พลังงาน  ที่ให้ชุมชนที่อยู่รอบโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าท าโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้ 

 -การขยายถนน  เป็นการขยายถนนตามแนวเสาไฟฟ้าทุกจุดหรือระหว่างจุด  เนื่องจาก  
ต้องน ารถขนอุปกรณ์ท่ีจะต้องติดตั้งเสา และใบพัดกังหันลม  ขนาดถนนที่ต้องขายายกว้าง
ไม่น้อยกว่า  ๘  เมตร  ค่าชดเชยในส่วนที่ดินเป็นของบริษัทท่ีเข้าท าโครงการ  มีสองแบบ 
๑.กรณีซ้ือขาดต้องมีโฉนด  อัตราไร่ละ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  กรณีเช่า  ๑๐,๐๐๐  บาทต่อปี
ต่อไร่  ส าหรับถนนเมื่อสร้างถนนเสร็จให้ประชาชนใช้ร่วมกัน 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายในวาระ พิจารณาขอความเห็นชอบขอใช้พื้นที่ป่าไม้  
(นายยรรยง  แก้วไชย) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังลม (กังหันลม) ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  

(หมู่ที่  ๑  ,  ๒  ,   ๖ ,  ๑๑  ,  ๑๓)   อีกหรือไม่   
ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดจะอภิปรายอีก-  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผมจะถามมติ  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดให้ความเห็นชอบ ขอใช้พื้นที่ป่าไม้โครงการ 

ผลิตไฟฟ้าพลังลม (กังหันลม) ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๘ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
    งดออกเสียง ๗ คน  
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯให้ความเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก  ขั้นตอนต่อไปมอบเลขานุการ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) สภาฯ  แจ้งมติให้กับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือด าเนินการแจ้งบริษัท วินด์   

มหาสารคาม  ๒  จ ากัด  ต่อไป 
 

๕.๓   เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ประกอบเอกสารการ 
เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  วัดเพิ่มพัฒนาราม (บ้านหนองบอน)   ตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.๒๔๘๔ 

ประธานสภาฯ  ได้ให้นายเดชา  ทุงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๘    ได้เสนอญัตติ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ต่อที่ประชุมสภาฯ   
นายเดชา  ทุงจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมได้เสนอ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๘) ญัตติขอความเห็นชอบ การเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  วัดเพ่ิม 

พัฒนาราม  ซึ่งหมู่บ้านได้ให้กระผมเป็นตัวแทนในการยื่นญัตติต่อที่ประชุมสภาเพ่ือให้สภาฯ 
ได้ให้ความเห็น  ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขต พ.ศ. 
๒๕๕๘  และแบบค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า  ตามมาตรา  ๕๔  แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.๒๔๘๔   จึงได้ยื่นญัตติให้ท่านประธานสภาฯเพ่ือให้ท่านสมาชิก
สภาฯได้พิจารณาให้ความเห็นเพ่ือประกอบการยื่นหน่วยงานป่าไม้ครับ 
 
 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๑๐  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 
ประธานสภาฯ  ได้ให้นายบุญคง  สิมารักษ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้อภิปราย  ญัตติ ขอความ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ประกอบเอกสารการเข้าท าประโยชน์  

ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  วัดเพ่ิมพัฒนาราม    
นายบุญคง  สิมารักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมขอให้ 
(รองนายก อบต.เลิงแฝก) ข้อมูลเพิ่มเติม   ส าหรับที่พักสงฆ์แห่งนี้อยู่ในเขตบ้านหนองบอน  มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๔๕  ไร่  

ขอใช้จัดตั้งเป็นส านักสงฆ์  ๑๕  ไร่ โดยมีสิ่งปลูกสร้างเป็นกุฏิสงฆ์  หอพระ หลวงปู่ขาว 
ห้องน้ า มีพระจ าวัดอยู่  ๑  รูป  คือ  พระวันชัย  วรธัมโม   

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายในวาระ พิจารณาขอความเห็นชอบขอใช้พื้นที่ป่าไม้  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ประกอบเอกสารการเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  วัดเพ่ิมพัฒนาราม  

(บ้านหนองบอน)  ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.๒๔๘๔  อีกหรือไม่   
ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดจะอภิปรายอีก-  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผมจะถามมติ  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดให้ความเห็นชอบ ขอใช้พื้นที่ป่าไม้ประกอบ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) เอกสารการเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  วัดเพ่ิมพัฒนาราม  

(บ้านหนองบอน)  ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.๒๔๘๔  โปรดยกมือ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
    งดออกเสียง ๑ คน  
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯให้ความเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก  ขั้นตอนต่อไปมอบเลขานุการ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) สภาฯ  แจ้งมติให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือด าเนินการแจ้ง   วัดเพ่ิม 

พัฒนาราม (บ้านหนองบอน)   ต่อไป 
ประธานสภาฯ ขณะนี้เวลา   ๑๑.๕๐  น.  กระผมขอหยุดพักรับประทานอาหารชั่วคราว  และจะเริ่ม

ประชุมต่อ  ในเวลา  ๑๓.๐๐  น. เป็นต้นไป 
 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 
๕.๓๔  เรื่องพิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชน 

ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ......... 
ประธานสภาฯ  ได้ให้นายสมปอง  ภูมิบูรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๖   ได้เสนอญัตติ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชน 

ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ.........  ต่อที่ประชุมสภาฯ   
นายสมปอง  ภูมิบูรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ร่างระเบียบสภา 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๖) องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ  

เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ........ ที่กระผมได้เสนอญัตติเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณา นั้น 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๕  ตามมาตรา  ๙ 
ส่วนในรายละเอียดกระผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ได้ให้นายอนุสรณ์  ดวงศรี   
เลขานุการสภาฯได้เสนอร่างต่อที่ประชุมสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายอนุสรณ์  ดวงศรี  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ได้เสนอร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ว่าด้วยการด าเนินการของ  

ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ.........  ต่อที่ประชุมสภาฯ   
 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๑๑  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 
นายอนุสรณ์  ดวงศรี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมขอน า 
(เลขานุการสภาฯ) เรียน  (ร่าง)ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ว่าด้วยการด าเนินการของ

ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....” ต่อที่ประชุมสภาฯ  ดังนี้ 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกว่าด้วยการ

ด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ ท้องถิ่น พ.ศ. ....  
อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 โดยความเห็นชอบของสภาฯ  
จึงให้ก าหนดระเบียบ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ว่าด้วยการ

ด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ. .... ดังนี ้ 
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ว่าด้วย

การด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....”  
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ “ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติท้องถิ่น  
“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

เลิงแฝก และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ซึ่งปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้เป็นผู้ด าเนินการแทน  

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น “ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่นค าร้องขอต่อ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลิงแฝก ให้จัดท า ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

ข้อ 4 ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเลิงแฝก   ด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือด าเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือให้ด าเนินการทั้งสองกรณี ให้ผู้เข้าชื่อ
จ านวนไม่เกินสิบคน ยื่นค าร้องว่าประสงค์จะให้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้
ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น  เรื่องใดและหรือมีเนื้อหาอย่างไร โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน และลายมือชื่อ พร้อมทั้งมอบหมายบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเป็นผู้ประสานงานเพื่อประโยชน์ในการจัดท าร่างข้อบัญญัติแล้ว  ยื่นต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแบบท้ายระเบียบนี้  

ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ตรวจสอบความถูกต้องของ     
ค าร้องตามวรรคหนึ่ง หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  ให้แจ้งผู้ประสานงาน
แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน  ให้ถือว่า
วันที่ยื่นค าร้องถูกต้องครบถ้วนเป็นวัน รับค าร้องขอและให้ด าเนินการต่อไป ตามข้อ 5 และ
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  มอบหมายให้ปลัดองค์ก ารบริหารส่วน
ต าบลด าเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นค าร้อง  

ข้อ 5 ในการจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
ร่างข้อบัญญัติ ท้องถิ่นโดยต้องมีสาระส าคัญและเป็นไปตามแบบที่ก าหนดในข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  

 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๑๒  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 
ปลัดองค์ก ารบริหาร ส่วนต าบลต้องจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้

แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอตามข้อ 4 วรรคสอง หากเห็นว่าจะ
ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ดังกล่าวให้ปลัดองค์ก ารบริหารส่วนต าบลขอขยายระยะเวลา
ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเลิงแฝก อาจจะขยายให้เป็นกรณีไปก็ได้ แต่เมื่อ รวมระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกิน
เก้าสิบวัน ทั้งนี้การจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวยังไม่ถือว่ามีผลเป็น  การเข้าชื่อเสนอ
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  

ข้อ 6 เมื่อปลัดองค์ก ารบริหาร ส่วนต าบล ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  ให้แจ้งผู้ ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือไปด าเนินการเชิญชวน
ต่อไป หรือหากผู้ยื่นค าร้องประสงค์  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ด าเนินการเชิญ
ชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวให้ปลัดองค์ก าร
บริหารส่วนต าบลด าเนินการตามข้อ 7  

ข้อ 7 ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้
ร่วมเข้าชื่อ เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเชิญชวนเป็น
การทั่วไปผ่านทางหนังสือ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอ่ืน ๆ พร้อมระบุสถานที่
จัดส่งเอกสารและที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีอ่ืน  

ข้อ 8 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสามารถ
ส่งหลักฐาน  การร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ ชื่อสกุล 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้ร่วมเข้าชื่อ และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้า
ร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อมทั้ง  ลงลายมือชื่อและส่งไปยังสถานที่หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนก าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถส่งได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ ทาง
ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น  

ข้อ 9 ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  จัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอ  ร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบสารสนเทศนั้น ให้ลงทะเบียนและยืนยันตนก่อนเข้าสู่ระบบ
เพ่ือร่วมเข้าชื่อ เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ  

ข้อ 10 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิถอนการร่วม
เข้าชื่อเสนอ  ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิเข้าชื่อจะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ท าเป็นหนังสือ
ซึ่งมีข้อความ  แสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน และข้อความที่แสดงให้เห็นว่า
ตนเองประสงค์จะถอนการร่วมเข้าชื่อ  เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใด พร้อมลงลายมือ
ชื่อ และส่งให้องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 
 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 



หน้าที่  ๑๓  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 
การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อ 9 ให้เข้าสู่

ระบบ การเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เพ่ือยืนยัน
ตัวตนท ารายการถอนชื่อ  

ข้อ 11 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้รับ  และรวบรวมหลักฐานการ
เข้าชื่อของผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอ  ร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนด  
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ออกหนังสือรับรองความถูกต้อง  ครบถ้วนของจ านวน  
ผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้ประสานงานเพื่อไปด าเนินการตามมาตรา 8 
แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ต่อไป  

ข้อ 12 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก รักษาการตามระเบียบนี้  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายในวาระ พิจารณาขอความเห็นชอบระเบียบสภาองค์การ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น พ.ศ. ....  หรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดจะอภิปราย-  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมจะถามมติ  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ

เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
    งดออกเสียง ๑ คน  
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯให้ความเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก  ขั้นตอนต่อไปมอบเลขานุการ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) สภาฯ  จัดท าประกาศสภาฯเพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจในการมีส่วนร่วมของ  

ประชาชนโดยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  ต่อไป 
 

๕.๕   เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ครั้งที่  ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๕ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก    

ประธานสภาฯ  ในระเบียบวาระนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกเป็นผู้เสนอญัตติ  เชิญท่าน  
นายกองค์การบริหารได้ชี้เหตุผลความจ าเป็นในการเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีองค์กา ร 
(นายก  อบต.เลิงแฝก) บริหารส่วนต าบล เลิงแฝก ได้จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เลิงแฝก  

พ.ศ. 256๕–25๗๐  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  (ฉบับที่  3) 
พ.ศ. 2561 โดยการแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่  3)พ.ศ. 2561 หมวดที่  4 ข้อ  21/๑ 
นั้น   เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและการบริหารเป็นไปตามระเบียบฯ  ในการ
เพ่ิมเติมแผนครั้งนี้ถูกต้องและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและ
เป็นโครงการที่เสนอของบอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๑๔  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 
จึงได้เสนอขอปรับปรุง เพิ่มเติมแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  
๒๕๖๕  เพ่ือให้สภาฯพิจารณา  โดยโครงการที่เสนอเพ่ิมเติมเป็นโครงการเร่งด่วน       
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายญัตติร่างแก้ไข เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอญัตติต่อที่ประชุม สภาฯสามารถอภิปรายได้  

ก่อนที่ขอมติที่ประชุมสภาฯ 
นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมอยาก  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕) จะเสนอให้ แก้ไขปรับขนาดบล็อกคอนเวิร์ส  ให้มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเนื่องจากตรงจุดนี้น้ ากัด                           

เซาะทุกปีและบริเวณนี้มีสะพานที่ช ารุดเอียง  อยากให้พิจารณาเพ่ิมอีกช่องเพ่ือความ
เหมาะสมครับท่านประธานฯ 

นายไพจิตร  แทนดวง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมได้เสนอ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕) โครงการมาเพ่ือให้พิจารณาเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  ๔  โครงการ  ซึ่งเป็น

โครงการถนน  โดยทั้งถนนทั้ง  ๔  สาย  ให้พิจารณาลงท่อ  ๑๐๐X๑๐๐  ซ.ม. ให้ด้วย 
ประธานสภาฯ ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้ตอบข้อซักถาม  ข้อเสนอที่สมาชิกสภาฯ  

ได้อภิปราย 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับการปรับ  
(นายก อบต.เลิงแฝก) ขนาดช่องบล็อกคอนเวิร์ส  หรือเพ่ิมช่องบล็อกคอนเวิร์ส  นั้นได้ให้กองช่าง  ออกส ารวจและ

ประมาณการมา  สามารถที่จะแก้ไขปัญหาน้ ากัดเซาะได้ เป็นไปตาม หลักวิชาชีพช่าง  ส่วน
โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนของบ้านดาวเรือง รับจะพิจารณาให้ในคราวปรับปรุงแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่นคราวต่อไป 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายในวาระ พิจารณาขอความเห็นชอบแก้ไขเพ่ิมเติม 
(นายยรรยง  แก้วไชย) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ครั้งที่  ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  หรือไม่  
ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดจะอภิปราย-  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมจะถามมติ  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดให้ ความเห็นชอบ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) แก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ครั้งที่  ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๕ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก โปรดยกมือ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๔ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
    งดออกเสียง ๑ คน  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖      เรื่องอ่ืน ๆ  
นายยรรยง  แก้วไชย       ส าหรับในระเบียบวาระอ่ืนๆ กระผมจะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกสภาฯได้อภิปรายได้ 
(ประธานสภาฯ อบต.) ตามอ านาจหน้าที่ของท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเป็นการเสนอปัญหาความ 

เดือดร้อนของประชาชนต่อท่ีประชุมสภาฯ  โดยให้เสนอสอบถามได้ทีละคน  แล้วกระผมจะ 
ให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ตามล าดับ 

นายดาวเรือง  หนูนี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕) ในวาระอ่ืนๆ  ฝากท่านประธานฯ  ไปยังท่านผู้บริหารทั้งหมด  ๕  เรื่อง  ดังนี้   
 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๑๕  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 
 

 เรื่องที่  ๑  เรื่องงบประมาณซ่อมแซมถนนช ารุด  งบอุทกภัย  ซ่อมแซมถนนยังเป็นบ่อ
เหมือนเดิม  ประชาชนยังเดือดร้อนอยู่  อยากให้พิจารณาด้วยครับ 

 เรื่องที่  ๒  โครงการจ่ายเงินสะสม  ซึ่งสภาฯอนุมัติให้จ่ายแล้ว  จะด าเนินการได้เม่ือไหร่ 
โครงการของหมู่บ้านอื่นได้ด าเนินการหมดแล้ว  เหลือเพียงหมู่ที่  ๘  กับ หมู่ที่  ๑๕ 

 เรื่องที่  ๓  เรื่องโครงการอบรมขยะเปียก  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเป็นต้นแบบให้กับครัวเรือนใน
หมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนต าบลพอจะมีงบประมาณจัดซื้อให้กับทุกครัวเรือนในต าบล 
เลิงแฝกได้หรือไม่ 

 เรื่องที่  ๔  เรื่องการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมการเข้าจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่  
ประจ าปี  ๒๕๖๖  ซึ่งก็ใกล้จะถึงแล้วอยากให้พิจารณา 

 เรื่องที่  ๕  เรื่องงานประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๖  ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้สนามกีฬาบ้าน
โรงเรียนบ้านหนองบอนเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน  โดยกระผมไม่อยากให้มีร้านค้ามาขาย
ในสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา  และชาวบ้านเคยมีมติไม่ให้ขายในบริเวณโรงเรียนแล้ว 

นายสราวุฒิ  จันเทา เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐) สอบถามท่านประธานฯ ผ่านไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่องกิจกรรม

โครงการอบรมคุณธรรม วิมุติธรรม เสริมสร้างปัญญาและคุณธรรมส าหรับผู้น าและคนใน
ชุมชน การแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างไร  และพระวิทยากรนิมนต์มาจากที่ใดบ้างครับ 

ประธานสภาฯ ได้ให้นายโชคชัย  แก้วไชย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้ตอบข้อซักถามของ
สมาชิกสภาฯที่ได้อภิปรายในวาระอ่ืนๆ 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมขอตอบข้อ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้อภิปราย  ดังนี้  
 ตอบข้อซักถาม นายดาวเรือง  หนูนี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๕   
 เรื่องที่  ๑  เรื่องงบประมาณซ่อมแซมถนนช ารุด  งบอุทกภัย  ซ่อมแซมถนนยังเป็นบ่อ

เหมือนเดิม  ประชาชนยังเดือดร้อนอยู่  ส าหรับเรื่องนี้ จุดที่ท่านแจ้งมาอาจจะไม่ใช่จุดที่ช่าง
ได้ส ารวจ และได้เสนอให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนพิจารณา หากท่านคิดว่า
ประชาชนยังเดือดร้อนอยู่ก็ให้ท าหนังสือแจ้งมาเพ่ิมเติมได้ 

 เรื่องที่  ๒  โครงการจ่ายเงินสะสม  ซึ่งสภาฯอนุมัติให้จ่ายแล้ว  จะด าเนินการเมื่อไหร่ 
โครงการของหมู่บ้านอื่นได้ด าเนินการหมดแล้ว  เหลือเพียงหมู่ที่  ๘  กับ หมู่ที่  ๑๕  
ส าหรับเรื่องนี้  จะเร่งด าเนินการให้  ที่ช้าเนื่องจากในห้วงที่ผ่านมาเป็นฤดูฝน  หากลงหิน
คลุกไปแล้วอาจจะท าให้ประชาชนสัญจรล าบาก 
เรื่องท่ี  ๓  เรื่องโครงการอบรมขยะเปียก  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเป็นต้นแบบให้กับครัวเรือนใน
หมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนต าบลพอจะมีงบประมาณจัดซื้อให้กับทุกครัวเรือนในต าบล 
เลิงแฝกได้หรือไม่   ส าหรับการจัดซื้อถังขยะเปียกตามโครงการ  ไม่สามารถจัดซื้อให้กับทุก
ครัวเรือนได้  เป็นเพียงอุปกรณ์สาธิตเท่านั้น 
เรื่องท่ี  ๔  เรื่องการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมการเข้าจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่    
ซึ่งก็ใกล้จะถึงแล้วอยากให้พิจารณา  ส าหรับเรื่องนี้ก็เป็นการประชุม สมาชิก อปพร.     
เพ่ือพิจารณาเป็นประจ าทุกปี 

 
 
 

นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๑๖  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 
 เรื่องท่ี  ๕  เรื่องงานประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๖  ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้สนามกีฬาบ้าน

โรงเรียนบ้านหนองบอนเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน  โดยกระผมไม่อยากให้มีร้านค้ามาขาย
ในสถานที่จัดการแข่งขัน  และชาวนบ้านเคยมีมติไม่ให้ขายในบริเวณโรงเรียนแล้ว 

 ส าหรับ  เรื่องนี้ก็จะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง  แต่โดยปกติ
แล้วเมื่อมีการแข่งขันกีฬาก็จะมีผู้มาชม  ก็ต้องมีร้านค้ามาบริการ  หรือมาขายอยู่แล้ว  ก็ไม่
น่าจะเป็นปัญหา  หากคิดว่าเป็นปัญหาก็จะเปลี่ยนสถานที่แข่งขันก็ได้ 

 ตอบข้อซักถาม  นายสราวุฒิ  จันเทา  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑๐  
เรื่องกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม วิมุติธรรม เสริมสร้างปัญญาและคุณธรรมส าหรับ 
ผู้น าและคนในชุมชน การแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างไร  และพระวิทยากรนิมนต์มา  
จากที่ใดบ้าง ตอบ ส าหรับการแข่งกายให้สวมใส่ชุดสีขาว  และพระวิทยากรได้นิมนต์มาทั้ง
ในเขตอ าเภอกุดรังและนิมนต์มาจากข้างนอก 

ที่ประชุม    -รับทราบ-  
 

ประธานสภาฯ ส าหรับวันนี้เราใช้เวลามานานพอสมควรแล้วนะครับ ผมก็จะขอปิดการประชุมประชุมสภา 
(นายยรรยง  แก้วไชย) องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก สมัยสามัญสมัยที่  ๔ ครั้งที่  ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖ ๕ นี้   

กระผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ท่านรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ท่านสมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนต าบลและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านที่ได้ ให้ความร่วมมือท าให้การประชุมในวันนี้ด าเนิน ไปด้วยดี ด้วยความเรียบร้อย และ
ในโอกาสนี้ กระผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น. 
 
 
 

     
 

                (ลงชื่อ)                       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายอนุสรณ์   ดวงศรี) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

 

(ลงชื่อ)              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

( นายยรรยง  แก้วไชย )  

       ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลเลงิแฝก 

 
 
 
 
 
 

 (นายสีโห  หมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         (นายไพจิต   แทนดวง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 


